

# ระดมกำลังดับไฟป่า อ.สะเมิง



## รายงานพิเศษ

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจะเป็นปัญหาสำคัญระดับต้นของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปัญหาการปกคลุมของหมอกควันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญขอปัญหาดังกล่าวจึงได้ยกระดับปัญหาให้เป็นความสำคัญระดับภูมิภาคของประเทศไทย และ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภาคเหนือยังต้องเผชิญกับหมอกควันค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานต้นตอมาจากไฟป่ายังคงลุกลามหลายจังหวัด

ล่าสุดนายอรุณพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ได้สั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่เสือไฟ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่นักโทษชั้นดี



เรือนจำเชียงใหม่ ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หลังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ 23 อำเภอ 81 ตำบล และเกิดไฟไหม้ป่าหลายพื้นที่

จุดแรกกำลังเจ้าหน้าที่นำโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าบูรณาการร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในท้องที่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการ

ตรวจสอบพบจุดความร้อนจำนวนมากหลายจุด โดยพบไฟไหม้บริเวณริมถนนทางหลวง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจนสามารถควบคุมไฟได้ โดยพื้นที่เสียหายประมาณ 100 ไร่

นายชีวะภาพ กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นป่าสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง มีการล้อมรั้วลวดหนามยึดถือครอบครองที่ดินเป็นแนวยาวลักษณะใหม่ พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ มีร่องรอยการกานต้นไม้ขนาดใหญ่ ตรวจสอบเป็นการวางเพลิง เนื่องจากเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เป็นคบเพลิงจุดไฟป่าชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพรได้ขยายผลติดตามผู้วางเพลิงที่หลบหนีเข้าป่าหายไป จนสืบทราบค่อนข้างแน่ชัดว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง และได้ดำเนินการจัดทำบันทึก เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด ทั้งแพ่งและอาญาต่อไป จุดที่ 2 ชุดปฏิบัติการได้บูรณาการกำลังปฏิบัติการดับไฟ ตรวจ





พบจุดไฟไหม้ป่าเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว ชุดปฏิบัติการวางแผนส่งกำลังเข้าดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ

“สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ระดับชุมชนประจำตำบลในท้องที่โดยให้จัดตั้งกองบัญชาการที่อำเภอท้องที่นั้นๆ โดยมีนายอำเภอท้องที่เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติการ และสั่งการเคลื่อนย้ายกำลัง โดยตั้งแต่เวลา 9.00 น. นายอำเภอท้องที่ทุกอำเภอได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้แจงแผนการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งกำลังออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นชุดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มที่ลักลอบเผาป่า และ ชุดที่สองเป็นชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ที่จะทำงานสลับประสานกัน” นายชีวะภาพกล่าว